

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành cần tập trung quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; cải cách thủ tục hành chính trong xét duyệt hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với công tác bảo vệ môi trường, ngành cần tập trung tham mưu, giải quyết, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; chuyển đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động của 81 khu xử lý rác thải nông thôn. Phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh về chính sách, cơ chế hỗ trợ hoạt động của nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ và nhà máy xử lý nước thải trung tâm làng nghề Phương La, xã Thái Phương,

huyện Hưng Hà. Về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tỉnh chủ trương không cấp phép mới, gia hạn mới việc khai thác khoáng sản cát lòng sông; giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, lập quy hoạch khai thác cát ven biển; tăng cường quản lý khai thác nguồn nước ngầm và quản lý đất bãi bồi ven biển. Tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, công chức ngành Tài nguyên và Môi trường từ cấp tỉnh xuống cấp xã. Sở Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Sáng ngày 19/9, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh về công tác quy hoạch khu kinh tế.

Khu kinh tế Thái Bình được Chính phủ phê duyệt có diện tích 30.583ha, bao gồm 14 xã, 1 thị trấn của huyện Thái Thụy và 16 xã của huyện Tiền Hải. Hiện nay, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đang triển khai hoàn thành lập dự toán kinh phí khảo sát, lập quy hoạch chung; lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư các gói thầu liên quan đến tư vấn khảo sát, lập dự án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế; triển khai việc tổ chức đấu thầu rộng rãi theo quy định; thực hiện khảo sát, lập dự án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngày 31/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1089/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn 2050.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh nghe Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết quả triển khai các bước phục vụ khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế và tình hình triển khai

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong khu kinh tế; các đại biểu cho ý kiến, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước quy trình lập quy hoạch chung khu kinh tế. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng tập trung điều chỉnh kế hoạch lập quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, sớm trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với khu công nghiệp Thủy Trung, giao Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo, đơn đốc đơn vị tư vấn quy hoạch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện các bước lập quy hoạch theo đúng quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thống nhất thực hiện quy hoạch khu công nghiệp Xuân Hải theo chỉ đạo của UBND tỉnh và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về phương án quy hoạch phân khu xây dựng khu

công nghiệp - đô thị - thương mại dịch vụ Xuân Hải với diện tích 198ha. Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với huyện Tiền Hải tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ khu công nghiệp Tiên Hải, xây dựng đường số 1 và số 5, chỉ đạo chi nhánh Tổng công ty Viglacera đẩy nhanh tiến độ thực hiện trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. Đối với cụm công nghiệp Mỹ Xuyên (Thái Thụy), đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong khu kinh tế, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phải tập trung đẩy nhanh tiến độ và đúng quy trình, quy định của pháp luật.

MÍT TINH HƯỞNG ỨNG...

(Tiếp theo trang 1)

quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên. Phát biểu tại lễ mít tinh, lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều hoạt động hiệu quả của các cấp hội LHPN trong tỉnh nhằm vận động, tuyên truyền hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường (BVMT), hạn chế

tình trạng ô nhiễm, xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững. Để hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 một cách thiết thực, hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BVMT, nâng cao ý thức, trách nhiệm

BVMT của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân; vận động các hộ gia đình tích cực BVMT bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp BVMT vào nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành một cách phù hợp, hiệu quả; đưa nội dung BVMT vào sinh hoạt thường xuyên của các cộng đồng dân cư. Xây dựng các chương trình, dự án hợp tác, chuyển giao công nghệ BVMT, áp dụng khoa học công nghệ vào quá trình thu gom, xử lý chất thải; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân tham gia công

tác BVMT. Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện tốt các quy định BVMT, tăng cường cải tiến công nghệ sản xuất, tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu phát sinh rác thải, tích cực áp dụng các nguồn năng lượng mới, thân thiện với môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra với những tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác BVMT, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Riêng đối với Hội LHPN tỉnh, cần tiếp tục đổi mới, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành

để triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình "5 sạch, 3 sạch". Các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN các cấp thực hiện tốt cuộc vận động đồng tiến tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí "3 sạch" trong các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, xã, phường văn hóa và tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới... Ngay sau lễ mít tinh, các đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân đã tham gia điều hành cổ động, tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và tham gia vệ sinh môi trường hai bên bờ sông Trà Lý.

Tạo đột phá bằng sản phẩm du lịch sáng tạo

(nhandan.com.vn) Để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của ngành "công nghiệp không khói" Việt Nam, việc tập trung phát triển những sản phẩm du lịch sáng tạo được coi là giải pháp có tính đột phá trên hành trình đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.



Cầu Vàng (Đà Nẵng).

Tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới - khu vực châu Á và Australia vừa diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc), Việt Nam được vinh danh ở hạng mục giải thưởng quan trọng nhất "Điểm đến hàng đầu châu Á". Theo đó, nước ta đứng thứ 6 thế giới và đứng đầu châu Á về tốc độ tăng trưởng du lịch. Cùng với giải thưởng quốc gia, một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch của Việt Nam như Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải (Vietravel), hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), khu nghỉ dưỡng quốc tế Sun Perinsuda (Đà Nẵng); khu nghỉ dưỡng Naman Retreat (Đà Nẵng) cũng được tôn vinh với những giải thưởng hàng đầu khu vực.

lãng phí tài nguyên. Theo báo cáo của diễn đàn kinh tế thế giới, năm 2017 năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam đã tăng 8 bậc so với hai năm trước, nhưng xem xét kỹ các yếu tố, có thể thấy động lực chính vẫn tới từ tài nguyên văn hóa (hạng 30), tài nguyên tự nhiên (hạng 34), sức cạnh tranh về giá (hạng 35), và khách du lịch chủ yếu chỉ đang sử dụng các sản phẩm du lịch truyền thống đơn thuần. Việt Nam còn rất thiếu những sản phẩm mang tính độc đáo, sáng tạo, phù hợp nhu cầu thị trường. Ngay Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh - những nơi được xác định là thủ phủ du lịch của Việt Nam cũng thiếu những sản phẩm du lịch sau 18 giờ tối dành cho du khách. Tính đơn điệu, lặp đi lặp lại, na ná nhau về sản phẩm du lịch ở những địa phương trong cùng khu vực là thực trạng dễ nhận thấy. Đây chính là "điểm nghẽn" trên con đường tự nâng cấp chất lượng của du lịch Việt Nam.

Với mục tiêu tìm giải pháp để tháo gỡ "điểm nghẽn" này, hội thảo "Sáng tạo trong sản phẩm du lịch - từ ý tưởng đến thực tế kinh doanh" đã được Tổng cục Du lịch tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong



Phố đi bộ Hà Nội.

khườn khổ hội chợ du lịch quốc tế ITE - HCMC 2018. Phó Tổng cục trưởng du lịch Hà Văn Siêu khẳng định: Sáng tạo trong các sản phẩm du lịch nếu đi đúng hướng sẽ giúp nâng tầm giá trị của tài nguyên du lịch, mang lại các giá trị gia tăng; từ đó, tạo nền tảng khác biệt trong lợi thế cạnh tranh du lịch giữa các quốc gia, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và thời kỳ công nghiệp 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu. Các sản phẩm du lịch sáng tạo sẽ góp phần giảm sự tập trung

vào những điểm du lịch truyền thống, giúp phân bổ đều không gian du lịch, giảm tình trạng quá tải và mất cân đối hiện tại. Đây cũng là hướng đi quan trọng để tái cấu trúc ngành du lịch đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Thực tế, những năm trước, ở nước ta đã xuất hiện những sản phẩm du lịch có các yếu tố sáng tạo như tua "Một ngày làm cư dân phố cổ" ở Hội An, tua "Du lịch mùa lúa chín" ở làng cổ Đường Lâm... Nhưng để hội đủ các yếu tố để tạo thành sản

phẩm du lịch sáng tạo như: có ý tưởng khác biệt, tạo cảm xúc ấn tượng trong trải nghiệm cho du khách và tạo giá trị gia tăng cao thì mãi tới thời gian gần đây, Việt Nam mới có những sản phẩm nổi bật. Tiêu biểu phải kể tới công viên văn hóa chủ đề ấn tượng Hội An vừa khai trương cách đây chưa lâu với điểm nhấn là vở diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" - chương trình được đầu tư công phu, quy mô, bài bản đang nổi lên như một hiện tượng không chỉ với người Việt Nam mà còn đối với du khách trên toàn thế giới bởi độ hoành tráng và ấn tượng. Tạo ra các sản phẩm sáng tạo thời chưa đủ, điều quan trọng là làm thế nào để những sản phẩm này có thể tồn tại lâu dài và phát triển. Muốn làm được điều này, theo các chuyên gia, cần sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước trong vai trò kiến tạo chính sách, sự đồng tâm của chủ đầu tư khi đầu tư vào các sản phẩm mới, cũng như vai trò kết nối, thúc đẩy kinh doanh của doanh nghiệp du lịch, lữ hành; nhiệm vụ lan tỏa của các cơ quan truyền thông và sự chung tay của cộng đồng để phát huy các giá trị của sản phẩm.

Bên cạnh đó, ông Jason Lusk, Giám đốc dự án sáng kiến hỗ trợ khởi nghiệp du lịch vùng Mê Kông cũng lưu ý: Sáng tạo là cần thiết để tạo dấu ấn khác lạ, thu hút du khách nhưng muốn phát triển tốt phải đi đôi với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, nhất là khi Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch cao nhất khu vực và thế giới. Đây cũng là điều Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu nhấn mạnh: Sáng tạo trong du lịch phải đi đôi với phát triển bền vững, gia tăng giá trị của tài nguyên du lịch nhưng vẫn phải lấy tính nguyên bản của điểm đến làm nguồn lực của sáng tạo.

THỎA THUẬN HỢP TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Vietnam Airlines quảng bá nâng cao hình ảnh, chất lượng dịch vụ trên địa bàn, UBND tỉnh cũng đề nghị Vietnam Airlines thông qua các dịch vụ của mình giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Thái Bình đến bè bạn trong nước và quốc tế góp phần hỗ trợ tỉnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư trong thời gian tới. Để hoàn thiện bản thỏa thuận hợp tác chương trình khách hàng lớn của Vietnam Airlines với UBND tỉnh và đi đến thống nhất các nội dung ký kết, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Ngoại vụ là đầu mối phối hợp với các sở, ngành chức năng và Vietnam Airlines trao đổi thông tin, các thủ tục pháp lý, tham mưu UBND tỉnh xem xét ký kết trong thời gian sớm nhất.

HỘI NẠN NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phấn đấu 100% hội viên được tăng tin, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ nạn nhân da cam; tổ chức chương trình phục hồi chức năng và không ngừng củng cố, phát triển tổ chức hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới với 7 thành viên; khen thưởng 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện đã phát động chương trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Khai trương Công ty Cổ phần Health Việt Nam Thái Bình

Sáng ngày 19/9, Công ty Cổ phần Health Việt Nam Thái Bình tổ chức khai trương và giới thiệu mô hình hoạt động. Công ty Cổ phần Health Việt Nam Thái Bình hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân. Thời gian qua, Công ty đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ có tay nghề cao; đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị hiện đại để cung cấp dịch vụ chất lượng cao, vừa mang lại lợi ích nhiều nhất cho người dân vừa giảm gánh nặng cho hệ thống y tế công như: tư vấn sức khỏe trực tuyến, hỗ trợ thăm khám từ xa, hội chẩn trực tuyến và chăm sóc sức khỏe tại nhà, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng trực tuyến; đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật trực tuyến...

DỨC DUNG

Làm rõ nhóm đối tượng người nước ngoài trộm cắp tài sản



Kết sắt của Công ty TNHH Hưng Cúc bị phá.

Ngày 7/8/2018, Công ty TNHH Hưng Cúc ở cụm công nghiệp Đông Quang, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng trình báo bị kẻ gian đột nhập phòng kế toán, phá kết sắt lấy đi 683 triệu đồng.

Ngày 7/8/2018, Công ty TNHH Hưng Cúc ở cụm công nghiệp Đông Quang, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng trình báo bị kẻ gian đột nhập phòng kế toán, phá kết sắt lấy đi 683 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an huyện Đông Hưng tiến hành điều tra xác minh. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định, đêm ngày 6/8/2018, kẻ gian đã đột nhập vào đây nhà hành chính của Công ty cậy phá cửa sổ phía sau phòng kế toán và chui vào trong phá kết sắt lấy đi 683 triệu đồng rồi rời hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, công an các tỉnh Hải Dương, Cao Bằng, Nam Định và Thành phố Hồ Chí Minh làm rõ 5 đối tượng gây ra vụ trộm trên gồm: Mã Đình Đề, sinh năm 1977; Hoàng Đình Phiêu, sinh năm 1986; Hoàng Tân Chính và Giang Quang Năng, sinh năm 1981, cả 4 đối tượng trên đều trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1967, trú tại tổ 3, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận chúng có một nhóm gồm 9 người, trong đó 5 đối tượng người nước ngoài, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn cả nước với số tiền lên tới gần 5 tỷ đồng.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong khám phá thành công nhóm trộm cắp trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã được Bộ Công an khen thưởng đột xuất.

NGUYỄN TÙNG

THÔNG BÁO
TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc
Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng
Mở thưởng ngày 15 tháng 9 năm 2018
Số trúng thưởng: 59077

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH